



ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมะเร็งรักษ์ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล) และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด) นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นางเขมจิรา แยมวงษ์	ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
๒	๒	นางสาวปาริชาติ ครุฑเลิศ	สำรองอันดับที่ ๑
๓	๓	นางสาวพรพิมล ถัดเครือ	สำรองอันดับที่ ๒
๔	๔	นางสาววรรณิสา กัลยาณกิตติ	สำรองอันดับที่ ๓
๕	๕	นางสาวอาจรรย์ เชี่ยวสุรัตน์	สำรองอันดับที่ ๔
๖	๗	นางสาวอภิษฎา ทองเกิด	สำรองอันดับที่ ๕
๗	๘	นางสาวสุภาพร เอี่ยมเจริญ	สำรองอันดับที่ ๖

ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นางสาวกนกกร โสภาราชฎูร์	ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ให้ผู้มีรายชื่อ...

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา โรงพยาบาลมะการักษ์ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนิสิต ศรีสมบุญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข